

Việ t bậ i Đàm Văn Lậ i

Thậ sáu, 15 Thậ 11 2013 09:21 - Lậ n cậ p nhậ t cuậ i Thậ sáu, 15 Thậ 11 2013 10:32



Thậ c hiệ n “Ngày Pháp luật nậ c Cộ ng hòa xã hộ i chộ nghĩa Việ t Nam” năm 2013, Cộ c Hậ i quan tậ nh Quãng Bình đã triệ n khai các hoậ t độn ệ ng tuyên truyệ n rậ ng rãi độn toàn thậ cán bậ công chậ c và hậ p độn lao độn tậ i các độn vậ thuậ c, trậ c thuậ c.



Sáng ngày 11/11/2013, tậ i khộ i Văn phòng Cộ c đã tậ chậ c Hậ i nghậ triệ n khai “Ngày Pháp luật”. Tậ i Hậ i nghậ , độn ệ ng chí Hoàng Văn Hiệ n - Bí thậ Độn ệ ng ậ y, Cộ c trậ ng đã giậ i thiệ u độn n

toàn thể đội ngũ cán bộ công chức, hợp đồng lao động và số ra đội và mục đích ý nghĩa của “Ngày Pháp luật”; đồng thời quán triệt một số vấn đề nhằm triển khai thực hiện tốt “Ngày Pháp luật” năm 2013 tại các đơn vị cấp xã và trong thời gian tiếp theo:

1. Thực hiện các đơn vị, đoàn thể, ngoài việc phối hợp, quán triệt nội dung, mục đích của Ngày pháp luật cho cán bộ, đoàn viên còn phải thực hiện xuyên suốt, chặt chẽ thực hiện các hoạt động tuyên truyền, phối hợp, giáo dục pháp luật cho cán bộ, đoàn viên, đặc biệt là các văn bản pháp luật liên quan trực tiếp đến hoạt động hàng ngày.

2. Phòng Nghiên cứu và xử lý, phối hợp với Văn phòng, Chi cục KTSTQ, Đội KSHQ, Chi hội Luật gia thực hiện tuyên truyền pháp luật cho doanh nghiệp đồng thời hình thức đa dạng như: Hội nghị đối thoại doanh nghiệp, thông tin trên trang web của ngành, của Cục, trên báo đài trung ương và địa phương. Hướng dẫn cho các Chi cục Hội quán của khu vực ghép việc tuyên truyền pháp luật cho doanh nghiệp trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính.

3. Đối với từng ngành cán bộ, công chức, cần phải nêu cao ý thức tìm hiểu, nghiên cứu pháp luật và để nâng cao hiểu biết pháp luật, tránh vi phạm pháp luật, và có kiến thức pháp luật để giải quyết tốt công việc hàng ngày.

Cũng tại Hội nghị này, Chi hội Luật gia đã phê bình một số điểm mà của Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 quy định về phạm vi phạm hành chính và công việc thi hành quy định hành chính trong lĩnh vực hành chính và của Nghị định số 97/2007/NĐ-CP ngày 07/6/2007 và số 18/2009/NĐ-CP ngày 18/2/2009.

Việc thực hiện “Ngày Pháp luật” đã tạo nên một phong trào rộng lớn trong toàn Đảng, toàn dân nói chung và ngành Hội quán nói riêng, với nội dung và hình thức thiết thực. Do đó, Ngày pháp luật thực hiện của Cục Hội quán tỉnh Quảng Bình không chỉ là một ngày cao điểm mà đó sẽ là việc làm thường xuyên, gắn liền với việc nâng cao năng lực quản lý nhà nước; siết chặt kỷ luật kỷ cương công vụ, tăng cường trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức. Ngày Pháp luật được xem như là đợt sinh hoạt chính trị chuyên môn rộng lớn, để mỗi cán bộ công chức tự nhìn nhận lại mình, tăng cường trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp, tìm hiểu, nắm bắt, cập nhật những kiến thức pháp luật mới nhằm nâng cao ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật; bởi đó việc nâng cao năng lực trình độ, chuyên môn nghiệp vụ để tham gia vào công tác quản lý nhà nước, phòng ngừa, đấu tranh các hành vi vi phạm pháp luật đáp ứng yêu cầu thi công vụ trong ngành hành chính.

Vi t b i Đ m V n L i

Th  sáu, 15 Tháng 11 2013 09:21 - L n c p nh t cu i Th  sáu, 15 Tháng 11 2013 10:32

Thanh Ph  ng - Di u Th y